

### KHAI MẠC TRỌNG THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề:  
Thứ nhất, Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; đồng thời, xem xét, quyết định đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.  
Thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác nhằm khi thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, góp phần bảo đảm tính thống

nhất của hệ thống pháp luật; củng cố quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.  
Bên cạnh đó, Quốc hội nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình biển Đông. Quốc hội cũng sẽ xem xét phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thu phân giới cầm máu biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, tạo khung pháp lý quan trọng,

thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh biên giới; đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.  
Thứ ba, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám; Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy.  
Căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước và địa phương, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai nhiều

hoạt động để chuẩn bị cho kỳ họp như: tổ chức các buổi hội thảo lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh vào các dự án luật trình Quốc hội (hội thảo về Bộ luật Lao động, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư...); tổ chức giám sát, kiểm sát về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh như tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xóa mù chữ em, về tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, về tình hình thực hiện Luật Dân công tử...; tiếp xúc với cử tri của 8 huyện, thành phố trong tỉnh, làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương nhằm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương.

### HỘI THẢO CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của các cấp chính quyền, đẩy mạnh thực hiện các cách hành chính.  
Tại hội thảo, đại biểu đã nghe các chuyên gia thông tin giới thiệu các chuyên đề: Xu hướng phát triển về công nghệ và giải pháp CNTT thời kỳ 4.0; Hiện trạng và xu hướng xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại Thái Bình; Giải pháp RPA và ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh; Giải pháp RPA Office Robot góp phần thúc đẩy chính phủ điện tử tại cơ quan, tổ chức; Thách thức trong an toàn thông tin mạng diện rộng và giải pháp...

### 400 tác phẩm dự thi sáng tác biểu tượng vui cho SEA Games 31



(chinhphu.vn) Nhằm đẩy nhanh tiến độ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo), biểu tượng vui (Mascot) và khẩu hiệu (Slogan) của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 tại Hà Nội, Việt Nam năm 2021, mới đây, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức chấm vòng 1 lựa chọn Mascot.  
Theo thông tin từ ban tổ chức, tham gia cuộc thi sáng tác Mascot của SEA Games 31 năm 2021 có 400 tác phẩm của 99 tác giả chuyên (họa sĩ) và không chuyên (người yêu thích thể thao) khắp nơi trên cả nước. Khác với các lần tổ chức cuộc thi Mascot cho các sự kiện thể thao lớn diễn ra trước đó do Việt Nam đăng cai tổ chức, ở cuộc thi lần này ban tổ chức đã mở rộng phạm vi và đối tượng tham dự, chính vì vậy số lượng tác phẩm tham dự tăng lên, với các nội dung, ý tưởng đa dạng, phong phú.  
Mascot cho SEA Games 31 sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí mang hình ảnh vui của một hoặc nhiều con vật của đất nước Việt Nam, được nhân cách hóa, có hình dáng vui nhộn (được các tác giả thể hiện mẫu trên bàn giấy, sau khi được chọn sẽ chuyển thể làm hiện vật thành hình mẫu đúng theo đúng bản vẽ mẫu). Hình ảnh và hiện vật này sẽ được sử dụng tuyên truyền quảng bá về SEA Games 31 cũng như làm quà tặng cho Đại hội.  
Theo kế hoạch, sau khi kết thúc các vòng chấm, Hội đồng chấm thi sẽ lựa chọn ra 3 tác phẩm tốt nhất, đây là các tác phẩm đặc sắc nhất để tiếp tục bước vào vòng chung kết của cuộc thi.  
Đây là cuộc thi rất ý nghĩa mang tầm quốc gia hướng đến sự kiện thể thao quan trọng của đất nước nói riêng và của toàn khu vực Đông Nam Á nói chung. Đặc biệt, Việt Nam đã từng tổ chức thành công khá nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn, do đó việc lựa chọn được Mascot cho mỗi sự kiện là điều không phải dễ, song lại là điều cần thiết và quan trọng lúc này giúp cho Việt Nam đẩy nhanh, mạnh hơn công tác tuyên truyền về SEA Games 31 được hiệu quả. Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng thời gian tới chính là Việt Nam nhận cử đoàn đại biểu SEA Games 31 tại Philippines sau khi SEA Games 30 khép lại vào giữa tháng 12 tới đây.

### XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và hiệu quả của hệ thống số, ban, ngành và chính quyền địa phương; chỉ phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết kế pháp lý và an ninh trật tự. Mỗi chỉ số đánh giá được cụ thể hóa bằng hệ thống các câu hỏi bằng danh thu thập được đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp khi trả lời các câu hỏi. Về phương pháp khảo sát, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để xuất thực hiện bằng thư khảo sát. Sau khi thu nhận các phiếu khảo sát, điều tra từ doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích số liệu, cơ quan chức năng đánh giá xếp hạng DDCI và có sự so sánh chất lượng điều hành giữa các cơ quan trong khối số, ngành và UBND huyện, thành phố. Kết quả điều tra, khảo sát DDCI phải được công bố công khai; các sở, ngành, UBND huyện, thành phố cần tổ chức hội nghị để chuyên gia phân tích chi tiết những điểm tốt, hạn chế và đề xuất khuyến nghị để lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố có giải pháp cải cách tại đơn vị góp phần cải

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.  
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện xây dựng bộ chỉ số DDCI, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp số, ngành, UBND huyện, thành phố của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cơ quan chức năng đánh giá xếp hạng DDCI là rất cần thiết, là công cụ quan trọng để UBND tỉnh giám sát, chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố. DDCI cũng hỗ trợ cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố nhận diện những điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động điều hành, từ đó xác định những vấn đề trọng tâm cần cải cách và giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, sản

xuất, kinh doanh, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Để sớm triển khai xây dựng, thực hiện bộ chỉ số DDCI, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các chuyên gia chuẩn bị chu đáo về nội dung, cách làm, chỉ số DDCI và có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước quy trình và trình bộ chỉ số DDCI, thu thập thông tin và chịu trách

chỉ số đánh giá đối với các sở, ngành, huyện, thành phố phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Hệ thống câu hỏi để khảo sát đánh giá phải đảm bảo tính hợp lý, linh hoạt chất lượng các tiêu chí; đối tượng khảo sát cần phân chia tỷ lệ cụ thể cho phù hợp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, đối sản xuất kinh doanh. Hiệp hội là đơn vị chủ trì xây dựng bộ chỉ số DDCI và có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước quy trình và trình bộ chỉ số DDCI, thu thập thông tin và chịu trách



Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Công nghiệp Sumit Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

## Hoàn thiện quy định về hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai

(chinhphu.vn) Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.



Ảnh minh họa

sách địa phương); dự trữ quốc gia; quỹ phòng, chống thiên tai; quỹ vận động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn hỗ trợ của các quỹ xã hội, từ thiện. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước quy định rõ nội dung chi, định mức chi; quỹ phòng, chống thiên tai chỉ quy định nội dung chi, không quy định mức chi. Trong thực tế, các hộ gia đình đều được hỗ trợ từ nguồn như ngân sách nhà

nước, quỹ phòng, chống thiên tai, đóng góp tự nguyện chung tay (không có địa chỉ cụ thể); việc không quy định mức chi dẫn đến người bị thiệt hại cần đợt thiên tai khác nhau có mức hỗ trợ chênh lệch lớn (do phụ thuộc vào nguồn vận động, đóng góp). Ngoài ra, một số hộ gia đình còn được hỗ trợ trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân nên có sự chênh lệch lớn.  
Hiện nay, các nội dung chi

từ nguồn vận động, đóng góp tự nguyện chủ yếu tập trung vào việc cứu đói, cứu rét (lương thực, thực phẩm, chăn màn, áo ấm, thuốc chữa bệnh...), cấp cứu người bị thương, hỗ trợ gia đình có người chết, người bị nạn; hỗ trợ xây dựng nhà bị đổ, bị trôi, bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống trước mắt đối với nạn nhân, thân nhân của

nạn nhân. Những nội dung chi này có phần trùng với nội dung chi hỗ trợ từ ngân sách trung ương, quỹ phòng, chống thiên tai và chưa thực sự bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân khu vực bị thiệt hại, cụ thể là thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm xá, đường giao thông...

Ngoài ra, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP chưa quy định hình thức hỗ trợ (bằng tiền hay hiện vật) từ nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nội dung chi hỗ trợ theo quy định. Khi tổ chức thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương như Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính...  
Sau thời điểm Nghị định số 64/2008/NĐ-CP có hiệu lực, Nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm khắc phục thiên tai như: Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp; trong đó đưa ra các chính sách về hỗ trợ khai thác sản xuất. Vì vậy, cần rà soát lại nội dung chi của Nghị định số 64/2008/NĐ-CP (bổ nội dung chi hỗ trợ giống, phân

### Cuộc thi siêu trí nhớ lớn nhất Việt Nam



(vtv.vn) Cuộc thi do Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam phối hợp với Tổ chức Trí nhớ Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, thu hút sự tham gia của hàng trăm thí sinh trên khắp cả nước. Trải qua 5 vòng thi trong suốt 6 tháng, gần 100 thí sinh có thành tích tốt nhất đã bước vào vòng chung kết. Tại đây, các thí sinh được chia thành 4 nhóm tuổi và tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi đấu theo danh mục của giải vô địch trí nhớ thế giới như: nhớ tên và gương mặt, nhớ số nhị phân, số ngẫu nhiên, hình trừu tượng...  
Thí sinh có phần thi xuất sắc nhất sẽ được trao tặng danh hiệu nhà vô địch trí nhớ quốc gia và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 100 triệu đồng cho những thí sinh nào phá được kỷ lục thế giới hiện tại ở từng môn thi. Các thí sinh có trí nhớ xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Vô địch Trí nhớ châu Á và thế giới diễn ra vào cuối tháng 10 và tháng 12/2019.

### CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản

Ngày 19/10, Công an huyện Thái Thụy đã bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại một hộ gia đình trên địa bàn xã Thái Hòa, chỉ sau 13 giờ tính từ khi đối tượng gây ra vụ án.  
Theo tài liệu điều tra của Công an huyện, vào khoảng 2 giờ ngày 19/10, trong lúc bà Bùi Thị Giản ở thôn Duyên Lễ, xã Thái Hòa đang ngủ thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà, khống chế cướp đi số tiền gần 2 triệu đồng.  
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, Công an huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét. Căn cứ kết quả khám nghiệm, điều tra tại hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được đối tượng nghi vấn là Giang Văn Hiển, sinh năm 1993 (đối tượng cùng thôn với người bị hại) và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an huyện đã bắt giữ được đối tượng Giang Văn Hiển. Tại cơ quan điều tra Công an huyện, đối tượng Giang Văn Hiển đã khai nhận toàn bộ sự việc, hoàn toàn tự nguyện. Hiện nay, Công an huyện đang tích cực củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Giang Văn Hiển theo quy định của pháp luật.

MAI TRANG